
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูล ายอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

****************************************** 
 

สมาชิกที่มาประชุม 214   คน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
   (หมายเหตุ:การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ๓๓) 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 

ประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน       
สุราษฎร์ธานี ได้ท าหน้าที่ประธาน โดยก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ   ประธานได้แจ้งให้ทราบสรุปว่า       
การประชุมครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน           
สุราษฎร์ธานี หมวดที่ 5 การประชุม ส่วนที่ 1 การประชุมใหญ่สามัญ ข้อ 31 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ       
ณ วันที่  19 กันยายน 2559 การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ให้มีการจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ภายใน            
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา และข้อ 33 การประชุมใหญ่นั้น องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม        
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือต้องไม่น้อยกว่า 200 คน หลังจากนั้นประธาน จึงได้กล่าวเปิด      
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1  แนะน าคณะกรรมการบริหารสมาคมและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน           
สุราษฎร์ธานี ปี 2563  
    1. นายสุนิตย์  พิมาน   อุปนายกสมาคม 
    2. นายธรวรรษ  รอดจิตต์   อุปนายกสมาคม   
    3. นายทศพล  งานไพโรจน์  อุปนายกสมาคม 
    4. นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นเลขาธิการโดยต าแหน่ง 
    5. นางลัดดา  ลิกขะไชย   ผู้ช่วยเลขาธิการ 
    6. นางนงค์ลักษณ์  ศิวะบรรพกุล   ผู้ช่วยเลขาธิการ (ติดภารกิจ) 
    7. นางสาวนฤมล  จิตรจันทร์   ผู้ช่วยเลขาธิการ  (ติดภารกิจ) 
    8. นายก าแหง กุงกวาง   เหรัญญิก (ติดภารกิจ) 
    9. นางสาวกุลชญา  ประยูรศักดิ์   ผู้ช่วยเหรัญญิก  
    10. นายศุภพงษ์  เชาวน์แล่น   ประชาสัมพันธ์  (ติดภารกิจ) 
    11. นายกฤษฎา  รัตตานุกุล   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   
    12. นางดวงดี  แสงกนึก   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   
    13. นายวิทยา  เหง่าหลี   นายทะเบียน  (ติดภารกิจ) 
    14. นายกฤษณ์  บุญมาก   ผู้ช่วยนายทะเบียน   
    15. นายธรรมนูญ  เทือกสุบรรณ   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    16. นายสมควร  เรืองวุฒิ   กรรมการบริหาร   
    17. นายสุกิจ  มีพริ้ง   กรรมการบริหาร   
    18. นายธีระชัย  ศรีโพธิ์ชัย   กรรมการบริหาร (ติดภารกิจ) 
    19. นายฐานเสกร์  ตรีสิริเกษม   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    20. นายธรรมดล  หงษ์ทอง   กรรมการบริหาร 
    21. ดร.ณัฐฌา  วีระวานิช   กรรมการบริหาร   (ติดภารกิจ) 
    22. นางพักตร์วิมล  ศาสตรสิงห์  กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 

……/23. นายบุรินทร์ 
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    23. นายบุรินทร์  วนไพศาล   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    24. นางกรวรรณ  เสมสันต์   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    25. นางสาวรัตนา  หทัยวสีวงศ์   กรรมการบริหาร   
    26. นางสุนันทาวดี  ชุลีวัฒนะพงศ์   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    27. นางนิภา  ช่อผกาพันธ์   กรรมการบริหาร  (ติดภารกิจ) 
    28. นางยุวจิตรา  สุขานนท์สวัสดิ์   กรรมการบริหาร   
    29. นางสิริวันท์  รัตนเศวตสรรค์   กรรมการบริหาร 
    30. นางพรรัตน์  แคล้วพันธ์   กรรมการบริหาร  
    31. นายสุเมธ  แซ่โค้ว   กรรมการบริหาร  
    32. นางณัฏฐารมย์  เลิศสนเมธากุล   กรรมการบริหาร  
    33. นางทัศนีย์  ขวัญเพชร   กรรมการบริหาร  
    34. นางภัทรปภา  ธนยศพร   กรรมการบริหาร (ติดภารกิจ) 
    35. นายเรืองชัย  เขมะพันธุ์มนัส  ที่ปรึกษาสมาคมฯ  (ติดภารกิจ) 
 

 นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  แนะน าและกล่าว
แสดงความยินดีกับประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2563 นางสาวรัตนา  หทัยวสีวงศ์ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

   1.2  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี        
แสดงความยินดีกับนายชวกร  สุวรรณบุตร นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2562  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

   1.3  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี      
ชี้แจงรายละเอียด สนันสนุนงบประมาณให้สภานักเรียนตัดเสื้อสูท 20 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท 
สนับสนุน    ค่าซ่อมแซมเสื้อสูท เป็นเงิน 10,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท 
และเครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนเงิน            
จ านวนดังกล่าว สมาคมฯน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนให้ได้มากที่สุด ไม่ได้เป็นของใคร       
คนใดคนหนึ่ง หมายถึงเป็นกองกลางสภารุ่นปัจจุบันจบไป รุ่นใหม่ก็ได้ใช้ต่อไปเรื่อย ๆ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  1.4  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี       
แจ้งให้ทราบข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 9 คน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  1.5  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งการ
เปิดใช้ห้องสุขาใหม่ ที่ได้งบประมาณจากกิจกรรม 111 ปี แฟมิลี่ฟันรัน เป็นเงิน 1,468,000 บาท 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  1.6  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี         
ให้ชม VTR ผลงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

....../ระเบียบวาระท่ี ๒ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 (วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562) 
  นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง เลขาธิการสมาคม แจ้งรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สืบเนื่องจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ไม่สามารถเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้     
เพราะจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม และหากจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
ก็ไม่สามารถท าได้เพราะขัดข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 31 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ประชุมได้         
ปีละ 1 ครั้ง และต้องจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น สาเหตุจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ท าให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ล่าช้า จึงเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มาถึงวันนี้ และรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายละเอียดดูได้ในเว็ปไซต์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี หากมีประเด็นใด หรือวาระไหนที่มีบันทึกการประชุม     
ไม่ครบถ้วน แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ เพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป  (รายละเอียด
เอกสารดังแนบ) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามการประชุม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานงบดุล บัญชีงบดุลและงบการเงินประจ าปี 2561 – 2563 ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (ดังแนบ) 
   ประธานในที่ประชุมได้เรียนชี้แจงให้ทราบสรุปว่า เงินรายได้ของสมาคมผู้ปกครอง     
และครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีที่มาจากค่าลงทะเบียนแรกเข้าของสมาชิก จากค่าบ ารุงสมาคม จากเงิน      
หรือทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการจัดกิจกรรมของสมาคม และจากเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ประสงค์บริจาค 
อุดหนุน เพ่ือกิจการของสมาคมฯ แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายจ่ายของสมาคมฯ นั้น ก็จะต้องเป็นรายจ่าย 
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เท่านั้น 
   ซึ่งรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายเงินสมาคมทุกรายการสามารถดูรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ มีสรุปงบดุล  แสดงฐานะการเงินและงบรายรับ - รายจ่ายประจ าปี      
2561 – 2563 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการและทางเว็ปไซต์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

....../สมาคมผู้ปกครอง 
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 ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1  การเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง       
น าเรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 23 ให้นายกสมาคมฯ ด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี ทั้งนี้         
ไม่เกินครั้งละ 2 วาระติดต่อกัน นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ได้รับการ
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งด าเนินการบริหารสมาคมฯ ครบวาระแล้ว 2 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2562     ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ไม่สามารถเลือก
นายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ตามที่ได้น าเรียนไปในระเบียบวาระที่ 2 แล้วนั้น จนถึงวันนี้เป็นโอกาสดีที่มีสมาชิก      
ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมและสามารถลงมติเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ ขอเรียนให้ทราบว่าการ
เลือกนายกสมาคมฯ ครั้งนี้ให้ใช้วิธีการเสนอชื่อ และมีผู้รับรองอย่างน้อย 5 คน หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ        
มากกว่า 1 คน  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับหรือวิธีเปิดเผยโดยการยกมือนับคะแนน    
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนมากที่สุดก็จะถือว่าคนนั้นเป็นที่ยอมรับของสมาชิก   ให้ได้รับต าแหน่งนายก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีคนใหม่ และต้องด าเนินการเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ  
ทั้งนี้ฝ่ายเลขาธิการน ารายชื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งหมดเสนอนายทะเบียนเพ่ือจัดตั้งสมาคม   
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อไป 

...../นายทศพล 
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   นายทศพล  งานไพโรจน์  อุปนายกสมาคมฯ ด าเนินการชี้แจงวิธีการเลือกนายก
สมาคมฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   1.  ผู้ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน          
สุราษฎร์ธานี จะต้องเป็นสมาชิกสามัญสมาคม 
   2.  ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน             
สุราษฎร์ธานี 
   3.  ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
  ขอมติที่ประชุมว่าจะเลือกโดยวิธีใด 
       ผศ.ดร.นิตย์  สุขศรี เสนอความคิดเห็นว่า หากเป็นวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือนับคะแนน 
เกรงว่าจะเกิดการยกมือซ้ า ขอเสนอแนะให้คณะกรรมการนับคะแนนก าชับเรื่องการยกมือซ้ าซ้อนด้วย 
       นายธนวรรษ  รอดจิตต์  อุปนายกสมาคมฯ เสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ      
ช่วยกันนับและดูแลควบคุมการนับคะแนนเสียงไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
   วิธีที่ 1 เลือกแบบวิธีลงคะแนนลับ    ผลการลงมติ จ านวน    55  คน 
   วิธีที่ 2 เลือกแบบวิธีเปิดเผยยกมือนับคะแนน  ผลการลงมติ จ านวน  136  คน 
    ไม่ประสงค์ลงมต ิ     จ านวน    23  คน 
  เสนอชื่อผู้รับการคัดเลือก โดย 
   1.  นางสาวรัตนา  หทัยวสีวงศ์   เสนอชื่อ  นายสุเมธ  แซ่โค้ว 
   2.  นายประเวศ  เหล่าประสิทธิ์   เสนอชื่อ  นายสุธี  สุขานนท์สวัสดิ์ 
   3.  นายมาโนช  นวลคุณ  เสนอชื่อ   นายไพฑูรย์  ทองปาน  
  ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ไดผ้่านการรับรองของสมาชิกในที่ประชุม   
       -  นายไพฑูรย์  ทองปาน  ขอถอนตัวไม่เข้ารับการเลือกตั้ง เนื่องจากเพ่ิงเข้ามาเป็นสมาชิก
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ยังไม่รู้วัฒนธรรมของสมาคมฯ 
และยังไม่พร้อมที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง และขอฝากผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ให้ศึกษา
รายละเอียดระเบียบ ข้อบังคับ สิ่งที่ท าแล้วถูกต้องท า ผมยอมรับและยินดีที่จะสนับสนุนทุกท่าน และให้ใช้เงิน
บ ารุงสมาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะเงินผู้ปกครองไม่ใช่เงินของสมาคมฯ         
ผมขอถอนตัวและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนไว้วางใจเสนอชื่อผมเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
  นายทศพล  งานไพโรจน์  อุปนายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณ นายไพฑูรย์  ทองปาน และขอชื่น
ชมว่าท่านเป็นนักกิจกรรมคนนึงที่มากความสามารถ และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้พบปะแนะน าตัวเอง 
ประวัติส่วนตัว และแสดงคิดเห็น วิสัยทัศน์ ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี ้คนละ 3 นาที  
  นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง เลขาธิการสมาคม ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเลือกตั้ง      
โดยขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกนายก และให้ยกมือเลือกได้คนละ 1 ครั้ง
เท่านั้น หากท่านตัดสินใจเลือกใครก็ยกมือให้คนนั้น หลังจากนั้นท าการคัดเลือกโดยวิธีเปิดเผยยกมือนับ
คะแนน  มอบหมายให้ นายสมควร  เรืองวุฒิ กรรมการบริหารสมาคมฯ รวบรวมคะแนน ผลสรุปคะแนนการ
เลือกตั้ง ดังนี้ 
       ล าดับที่  1  นายสุเมธ  แซ่โค้ว    ไดค้ะแนน จ านวน  106  คะแนน 
       ล าดับที่  2  นายสุธี  สุขานนท์สวัสดิ์   ไดค้ะแนน จ านวน    61  คะแนน  
   สมาชิกสมาคมฯ ไม่ประสงค์ออกเสียง   จ านวน    47  คะแนน 
  นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง เลขาธิการสมาคมฯ สรุปผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นที่สิ้นสุด และขอ
แสดงความยินดีให้กับนายสุเมธ  แซ่โค้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คนใหม่ที่ได้รับการ
เสนอชื่อและได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุด กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ 

……/นายสุเมธ  แซ่โค้ว 
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  นายสุเมธ  แซ่โค้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กล่ าวขอบคุณ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน และให้สัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ท างานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์  ยึดมั่น การท างานแบบมีส่วนร่วม จะพิทักษ์ รักษา         
และปกป้องสิทธิของลูก ๆ ทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ  มีมติเอกฉันท์ให้  นายสุเมธ  แซ่โค้ว   เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน              
สุราษฎร์ธานี ปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1  นางพิพิศน ์วัฒนาวีรชัย  ขอรับฟัง/แสดงความคิดเห็นของสมาชิก  
       6.1.1 แพทย์หญิงณัฐพร  ใจสมุทร์ สกุลแพทย์  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 2/11 กล่าวขอบคุณสมาคมฯ และเสนอความคิดเห็น 
   -  ให้การสนับสนุนโครงการการสื่อสารเชิงบวก “โครงการเลิกรบ กับลูกรัก” ของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, ๒, ๓ ที่ผ่านมา 
    -  ให้ความส าคัญของสุขอนามัยของลูก ๆ เรื่องการสนับสนุนเงินจ้างท าความสะอาด  
ห้องสุขานักเรียน ขอเสนอแนะว่าให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสมาคมฯ          
จ้างในส่วนนี้ ห้องสุขาหลังใหม่ที่สมาคมฯ จัดกิจกรรมแฟมิลี่ฟันรัน ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มี อุปการะคุณ 
ผู้ปกครอง อยากให้ผู้ปกครองช่วยกันปลูกฝังจิตส านึกของลูก ๆ ว่าห้องสุขาคือสมบัติของลูก ๆ ทุกคน        
ให้ช่วยกันดูแลรักษา จะได้ประหยัดเงิน    ของสมาคมฯ  
   -  น าเรียนขอความคิดเห็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น    
มัธยมศึกษาตอนต้น  เกิดข้อสงสัยผลการเรียนบางวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่แล้ว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีนี้  ท าไมผลสัมฤทธิ์ออกมาต่ ามาก           
ซึ่งคุณครูประจ าวิชาให้นักเรียนส่งงาน หรือแก้งานย้อนหลังนั้น สามารถตอบโจทย์เรื่องของสมรรถนะ       
ของนักเรียนจริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตุที่ท าให้นักเรียนต้องมาแก้งานย้อนหลัง อยากให้ตอบโจทย์       
ประเด็นนี้ เ พ่ือป้องกันความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ปกครอง  นักเรียน และคุณครูประจ าวิชา           
อยากทราบรายละเอียดมาตรฐานของแต่ละรายวิชา และขอขอบคุณโรงเรียนที่รับความคิดเห็นวันนี้         
เพ่ือน าไปแก้ไขจุดที่บกพร่องต่อไป 
   -  อยากทราบว่าท าไมนักเรียนที่จบไปแล้วสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย          
ที่มีชื่อเสียง ให้โรงเรียนทบทวนว่าโรงเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมากน้อย       
แค่ไหน สามารถตอบได้หรือไม่ว่าที่นักเรียนจบไปแล้วเข้าศึกษาต่อ เด็ก ๆ เหล่านั้นเป็นเพชรที่มาจาก      
คุณครูในโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนสอนพิเศษข้างนอก หรือศูนย์ติวจากภายนอก อยากให้คุณครูช่วยกัน         
ติวนักเรียน สร้างจุดดึงดูด จุดเด่นในการติวให้กับลูก ๆ ดิฉันขอเสนอให้สมาคมฯสนับสนุนเงินติวให้คุณครู     
ในโรงเรียนด้วย เพื่อความภาคภูมิใจของคุณครูและของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
       6.1.2  นายเมธี  วิณิชชานนท์  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 
   -  ขอเสนอแนะเรื่องร้านค้าสวัสดิการ หรือสหกรณ์ของโรงเรียน ว่าท าไมสินค้า           
ที่น ามาขายคุณภาพต่ ากว่าร้านข้างนอก และมีราคาแพง แถมมีสินค้าหมดอายุมาขาย และที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง
เรื่องของชุดพละที่ไม่มีคุณภาพใช้งานได้ไม่ถึงปีก็ขาด เพ่ือผลประโยชน์ของลูก ๆ อยากให้โรงเรียนช่วย        
ในเรื่องของการก าหนดราคาและคุณภาพ ถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงเรียนด าเนินการจ าหน่ายเอง                 
ในรูปแบบของสหกรณ์โรงเรียน ไม่ผ่านการประมูลจากเอกชน อาจจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ ด าเนินการเอง ผลสุดท้ายมีเงินปันผลกลับมาสู่นักเรียน ขอฝากกรรมการบริหารสมาคมฯ        
ผู้บริหารโรงเรียน ลองทบทวนดูแลผลประโยชน์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วย 

......./6.1.๓  นางยุวจิตรา 
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       6.1.3  นางยุวิจิตรา  สุขานนท์สวัสดิ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เสนอความคิดเห็น 
   -  เรื่องห้องสุขาหลังอาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) มีกลิ่นควันบุหรี่ ซากก้นบุหรี่          
ซึ่งเกิดจากรุ่นพี่ ขอฝากในเรื่องนี้กับเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมฯ  
   -  เรื่องคุณภาพ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยของร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหาร
ในโรงเรียน  
   -  เรื่องนักเรียนส่งงานคุณครูประจ าวิชา และค าพูดของคุณครูกับนักเรียน ขอฝากถึง
คุณครูประจ าวิชา 

  6.1.4  นายแพทย์สมศักดิ์  นิลพงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  
เสนอความคิดเห็น 

       -  เรื่องอุบัติ เหตุและความปลอดภัย บนท้องถนนของนักเรียนที่น่าเป็นห่วง         
การใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียลูก ๆ     
หลาน ๆ ของเราเอง 

       -  เรื่องการจ้างท าความสะอาดห้องสุขา ที่อนุมัติค่าจ้าง  28,000/เดือน            
โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเงินจ านวนมาก เมื่อเทียบกับความสะอาดที่ลูก ๆ ตอบกลับมาว่าห้องน้ า          
สกปรกมากแต่ได้ค าตอบจากเพ่ือน ๆ ว่ามีห้องน้ าอยู่ที่หนึ่งที่สะอาด ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหน ขอฝากให้คิดว่า
โรงเรียนเรามีปัญหาเรื่องห้องสุขา 

       -  เรื่องอาหารที่จ าหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ ที่เด็ก ๆ บอกว่าอาหารที่แพงที่สุด     
ในโลกอยู่ในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้งคุณภาพของสินค้า และราคาไม่สมดุล สินค้าหมดอายุ 

       -  เรื่องปัญหาระหว่างคุณครูกับนักเรียน สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากคุณครู            
ที่ผมอยากให้คุณครูเข้าใจนักเรียนมากกว่านี้สักนิด ต้องเข้าใจว่าเด็กในวัยนี้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก       
มีปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การเข้าร่วมกับสังคม ไม่ใช่เก่งแต่เรื่องการเรียนฟิสิกส์ เคมี ชีวะ       
แต่ท้ายที่สุดแล้วเด็กต้องด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ก็ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย 
  6.1.5  นายไพฑูรย์  ทองปาน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  
เสนอความคิดเห็น 

- เรื่องที่น่าเป็นห่วง เรื่องห้องสุขา เรื่องอาหาร  ร้านค้าสวัสดิการ เรื่องการ      
แข่งขันการเรียนของลูก ๆ ทุกคนที่สอบเข้าเรียนที่ นี่ เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงาม เสนอให้สมาคมฯ     
สนับสนุนเงินติวให้กับคุณครูทดสอบความรู้  ความสามารถของคุณครูวิชาไหนอ่อนก็จัดติวไปเลย             
และเรื่องของรหัสพ่ีรหัสน้อง พ่ีสอนน้อง การพูดค าหยาบ การใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร ขอฝากเรื่อง     
การปรับตัวของลูก ๆ ไว้กับคุณครูด้วย 

 

นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  เลขาธิการสมาคม กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
ขอเรียนให้ทราบว่าทุกค าถาม ทุกประเด็น ในฐานะผู้บริหารจะน าข้อเสนอแนะที่ท่านเสนอมานั้น น าไปแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกหลานของท่านแน่นอน บางปัญหาฝ่ายบริหารเองยังไม่ ทราบอย่างเช่นเรื่องการพูดคุย          
การสื่อสารกันระหว่างคุณครูกับนักเรียน การส่งงาน แต่วันนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม              
สะท้อนปัญหา หลังจากนี้อาจจะมีการนัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง และผู้บริหาร     
โรงเรียน ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และให้ค ามั่น       
ว่าจะเป็นตัวกลางที่ประสานระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

 

......./นางพิพิศน์ 
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  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุก ๆ คนที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชุม และขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา  

ปิดประชุม เวลา  12.45  น. 
         
                   (นางลัดดา  ลิกขะไชย) 
    ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
 
  
 (นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง) 
 เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  
 (นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย) 
    นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


